



MINT ก้าโรปี64แข็งแกร่ง

■ วางกลยุทธ์รักษาสภาพคล่อง ■ ลุยขายโรงแรม5แห่ง



ชัยพัฒน์
ไพฑูริย์

นิวส์ คอนเน็คท์ – MINT มองผลงานปี 64 เติบโตมากกว่าปีก่อน รับอานิสงส์ธุรกิจในกลุ่มเริ่มฟื้นตัวต่อเนื่อง เดินหน้าแผนขายโรงแรมในยุโรป 4-5 แห่ง มูลค่ารวมราว 1.5 หมื่นล้านบาท

นายชัยพัฒน์ ไพฑูริย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT เปิดเผยว่า ภาพรวมผลประกอบการในปี 64 [อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

FTEร่วมวงชิงงานใหม่60ล้าทบ.เจาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

นิวส์ คอนเน็คท์ - FTE ตั้งเป้ารายได้ปี 64 ระดับ 1,084 ล้านบาท พร้อมรักษาอัตรากำไรสุทธิอยู่สูงกว่า 10% ล่าสุดคว้งงานใหม่หนุน Backlog เพิ่มขึ้นเป็น 450 ล้านบาท

นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ FTE เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 64 ไว้ที่ระดับ 1,084 ล้านบาท และรักษา [อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)



ทักษิณ
ตันติไพจิตร

ILM รุกตลาดออนไลน์หนุนยอดขายโต 1-9% อดังบ300ล.พัฒนาสาขา
นิวส์ คอนเน็คท์ - ILM คาดยอดขายปี 64 เติบโต 1-9% รับแรงหนุนจากยอดขายสาขาเดิมกลับมาเป็นบวก เดินหน้าเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ - ค่าปลิกพร้อมวางงบ 200-300 ล้านบาทพัฒนาสาขาเดิม

นางกนกวรรณรัตน์ ศรีรมณีศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีและการเงิน บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM เปิดเผยว่า บริษัทคาดยอดขายปี 64 จะเติบโตได้ 1-9% จากปีก่อนที่มียอดขายรวม 8,197.69 ล้านบาท พร้อมคาดอัตรากำไรขั้นต้น และกำไรก่อนหักภาษีค่าใช้จ่า (EBITDA) จะสูงกว่าปีก่อน โดยเป็นผลมาจากยอดขายสาขาเดิมที่กลับมาเป็นบวกจากปีก่อนที่ติดลบประมาณ 20% [อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)



"พีทีจี-พณ." เปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG นายบุญญอนันต์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมเปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT สถานีแรกในประเทศไทยภายในงาน GRAND OPENING PTxEleX by EGAT "CHARGING THE EVOLUTION" รวมพลังสู่อากาศ โดยมีนางสาวนันทิกา ทั้งสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สถานีบริการน้ำมัน พีที สาขาปากช่อง 3 จ.นครราชสีมา





MINT

มั่นใจว่าจะกลับมาเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดหวังว่าจะเห็นการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลังของปี 64 โดยเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเริ่มทยอยกลับมา หากรัฐบาลเปิดให้มีการเดินทางตามปกติ

สำหรับธุรกิจอาหารในปี 64 คาดว่าจะเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกำไร หลังจากเริ่มกลับมามีกำไรตั้งแต่ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 63 ในส่วนธุรกิจโรงแรมน่าจะปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อนเช่นกัน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจโรงแรม

ในแถบยุโรปได้รับผลกระทบค่อนข้างมากในปีที่ผ่านมาจากการระบาดของโควิด-19 แต่ปัจจุบันเริ่มมีการฉีดวัคซีนของหลายประเทศ และเริ่มมีการเปิดให้คนท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศแถบยุโรปมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม แผนธุรกิจของบริษัทในปีนี้ยังคงให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในระยะสั้น และให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพคล่อง รวมถึงลดรายจ่าย โดยปัจจุบันบริษัทยังมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะผ่านพ้นวิกฤติในรอบนี้ไปได้ ซึ่งปัจจุบันมีกระแสเงินสดอยู่กว่า

2.5 หมื่นล้านบาท และมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินอีก 2.8 หมื่นล้านบาท รวมถึงยังมีเงินที่จะได้จากการใช้แปลงวอร์เรนตของผู้ถือหุ้นในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าอีกราว 1 หมื่นล้านบาท

ในส่วนของความคืบหน้าการขายสินทรัพย์ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาขายสินทรัพย์ประเภทโรงแรมในยุโรปจำนวน 4-5 แห่ง มูลค่ารวมประมาณ 10,000-15,000 ล้านบาท ซึ่งอาจมีโรงแรมบางแห่งที่บริษัทจะเข้าไปเช่ากลับเพื่อดำเนินการธุรกิจต่อ และอาจมีโรงแรมบางแห่งที่ใช้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทต่อไป โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางปีนี้ ●



FTE

อัตรากำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า 10% เนื่องจากอุปสงค์ระดับเพลิงยังมีความต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

โดยในปีนี้นับบริษัทจะมุ่งเน้นการขยายงานในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น รวมถึงโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่เป็นงานของภาครัฐและรักษาฐานลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมา และลูกค้าเดิม

ของบริษัท รวมไปถึงการรักษามาร์เก็ตแชร์ของกลุ่มคอนกรีตเสริม และอาคารสูง

ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาส 1/64 บริษัทชนะการประมูลงานออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงมูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท อาทิ โรงงานน้ำตาลมิตรผลขอนแก่น, SCG Rayong, EA Battery, Amita E-Bus ส่งผลให้ปัจจุบันมีงานในมือ (Backlog) ประมาณ 450 ล้านบาท แบ่งเป็นงานออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิง 350 ล้านบาท และงานจัดจำหน่าย 100 ล้านบาท

ขณะที่ในไตรมาส 2/64 บริษัทเตรียมเข้าร่วมประมูลอย่างต่อเนื่องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยอยู่ระหว่างการยื่นประมูลการออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงโครงการต่างๆ และคาดว่าจะมีโอกาสได้รับงานมูลค่ารวมประมาณ 60 ล้านบาท ●

ILM

นอกจากนี้ บริษัทยังมีลูกค้าประเภทโครงการที่ทำการสั่งซื้อสินค้าการส่งมอบ (Backlog) อีกมูลค่า 700 ล้านบาท โดยคาดว่าจะปีนี้จะรับรู้เป็นรายได้ประมาณ 400 ล้านบาท

สำหรับในปีนี้นับบริษัทจะมุ่งเน้นการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น จากการทำการตลาดด้วยตนเอง ประกอบกับจับมือพันธมิตรทางธุรกิจ ที่จะช่วยหนุนให้ฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นยอดขายสำหรับออนไลน์ในปีนี้นับคาดว่าจะอยู่ประมาณ 10% ของรายได้รวมทั้งหมด และในส่วนที่เหลือเป็นการขายผ่าน "Index Living Mall" ที่ปัจจุบันมี



สาขาใหญ่อยู่ทั้งสิ้น 31 แห่ง และมีแผนเปิดอีก 1 แห่งในปี

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เพื่อให้การขายสินค้าเข้าถึงลูกค้าในทุกภูมิภาค

รวมทั้งตั้งงบประมาณปีนี้ไว้ราว 200-300 ล้านบาท เพื่อนำมาซ่อมแซมและปรับปรุงสาขาให้มีประสิทธิภาพในการขายมากยิ่งขึ้น ประกอบกับนำมาทำการตลาดเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน ●



ขจรศิษฐ์ ลีงสรเสริญ

กูรูหุ้นเชียร์ "ซื้อ" SA

บมจ.ไซมิส แอสเสท หรือ SA เข้าตานักวิเคราะห์ บล.เคจีไอ และ บล.บัวหลวง ประสานเสียงเชียร์ "ซื้อ" SA เคาะราคาเป้าหมาย 9.20-9.25 บาท/หุ้น สูงกว่าราคากระดานแจ่มๆ ไชว้จุดแข็งข้อสั่งหาที่แตกต่าง ดึง "Branded Residence" ให้บริการแบบโรงแรมชั้นนำ รายเดียวในประเทศไทย แถมมีทีมบริหารที่นำโดย "ขจรศิษฐ์ ลีงสรเสริญ" CEO คนเก่ง..ในอดีตเคยเป็นวิศวกรและรับงานรับเหมา ขนาดใหญ่ จึงคุมต้นทุนได้อยู่หมัด ทำให้ SA มีอัตรากำไรสูงถึง 39-40% และยังตุนงานในมือแน่นๆ 7.3 พันล้านบาทอีกด้วย... สรรพคุณล้นเหลือขนาดนี้ อนาคตสดใสไร้ไหน่นอนคร้า!



สมโภชน์ วัลยะเสวี

SFLEX แจกเงินปันผล

สำหรับ บมจ. สตาร์ฟлекс หรือ SFLEX ขึ้นแท่นหุ้นเด่น กำไรทะลัก นำทัพโดย ซีอีโอคนเก่ง "สมโภชน์ วัลยะเสวี" และ ทีมผู้บริหารมืออาชีพ ที่ช่วยกันผลักดันให้กำไรปี 2563 พุ่งกว่า 81% ล่าสุด บอร์ดใจดีสั่งจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท) และจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 19 เม.ย. 64 พร้อมจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ วันที่ 8 เม.ย. นี้ และจ่ายเงินสดวันที่ 6 พ.ค. 64 และที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.08 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท) แบบนี้เท่ากับว่า ณ มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท สรุปทั้งปีได้รับเงินปันผลรวมถึง 0.085 บาทต่อหุ้น งานนี้ ผู้ถือหุ้นยิ้มแ้มปริเตรียมตัวรับทรัพย์ได้กันเลย

ภาพข่าว



สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เลือกประธาน

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก "นายฉัตรชัย ศิริไล" กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เป็นวาระที่ 2 เป็นระยะเวลาอีก 2 ปี (2564-2566) รวมถึงมีมติเลือก นายวิทย์ รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการสมาคมฯ ด้วย

VL รับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ เลขานุการ บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) VL เป็นตัวแทนรับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" BEST PRACTICE AWARDS 2011 สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564 โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย หอประชุมกองทัพอากาศ

